

Số: /KH-UBND

Thanh Định, ngày tháng 4 năm 2024

## **KẾ HOẠCH**

### **Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024)**

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD) (22/12/1989 - 22/12/2024); Kế hoạch số 2006/KH-BQP ngày 15/6/2023 của Bộ Quốc phòng về phối hợp triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội QPTD (22/12/1989 - 22/12/2024); Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 02/01/2024 của huyện Định Hóa về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội QPTD (22/12/1989 - 22/12/2024).

Ủy ban Nhân dân xã Thanh Định xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang xã về truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc; quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của QĐND Việt Nam; hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong 80 năm qua và kết quả nổi bật của 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Thông qua đó, giáo dục nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; khẳng định tính đúng đắn trong thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, Nhà nước ta; nhận thức sâu sắc hơn về những bài học kinh nghiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, LLVT nhân dân. Đồng thời, cổ vũ, động viên Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ LLVT xã chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm kết hợp với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương trong năm. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo

đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, Chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảo đảm an toàn, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

## **II. NỘI DUNG**

### **1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục**

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm sự kiện với chủ đề “Xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị, tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại”; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng, tọa đàm, giao lưu trong LLVT xã gắn với các hoạt động tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và học sinh về sự ra đời, phát triển và những chiến công của QĐND Việt Nam anh hùng, đường lối, chính sách quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.

Tham gia cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Tham gia các hoạt động VHVN, TĐTT, giao lưu kết nghĩa...

### **2. Công tác thi đua khen thưởng**

Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 89 năm ngày thành lập Dân quân tự vệ và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Xét đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

### **3. Hoạt động văn học, nghệ thuật, văn hóa, thể thao**

Tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao trọng điểm chào mừng sự kiện trên địa bàn xã.

Tham giải bóng chuyền hơi trong Lực lượng vũ trang huyện.

#### **4. Hoạt động quân sự, quốc phòng**

Triển khai các phương án sẵn sàng chiến đấu và kế hoạch hiệp đồng với các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động kỷ niệm.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện các Luật, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư, Đề án, nhiệm vụ quân sự quốc phòng về xây dựng nền QPTD, “Thế trận lòng dân”, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc.

Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chiến lược, đề án, nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang có chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

#### **5. Hoạt động chính sách, dân vận, đền ơn đáp nghĩa**

Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh các Anh hùng, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn xã.

Đẩy mạnh các hoạt động xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Ban Chỉ huy Quân sự**

Chủ trì tham mưu cho Ban Tổ chức, là trung tâm hiệp đồng, phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Phối hợp với cán bộ văn hóa tổ chức các hoạt động tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội. Thực hiện trong năm 2024.

Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về sự ra đời, phát triển và những chiến công của QĐND Việt Nam anh hùng, đường lối, chính sách quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Thực hiện trong năm 2024.

Phối hợp với đoàn xã hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”. Thực hiện từ quý IV năm 2023 đến quý IV năm 2024.

Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân trong LLVT xã *(khi có hướng dẫn của trên)*.

Phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức giải bóng chuyền hơi trong

Lực lượng vũ trang huyện chào mừng kỷ niệm “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”.

Tham mưu phối hợp với công chức văn phòng đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện các phong trào thi đua.

Phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật xã hưởng ứng, tham gia cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng; thi sáng tác mỹ thuật, tranh cổ động khi cấp trên triển khai.

Chủ trì, phối hợp với Công an xã triển khai các phương án sẵn sàng chiến đấu và kế hoạch hiệp đồng với các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động kỷ niệm.

"Tổ chức các hoạt động quân sự quốc phòng, huấn luyện, hội thi, hội thao. Thực hiện từ quý IV năm 2023 đến quý III năm 2024.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện các Luật, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư, đề án, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, “Thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Phối hợp với đoàn xã, công chức Lao động thương binh xã hội tổ chức chương trình thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ. Tổ chức thăm, tặng quà, tôn vinh Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và thương binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn. Thực hiện trong năm 2024.

“ Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức hoạt động dân vận, chính sách, xây dựng nông thôn mới; các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, vệ sinh đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Thực hiện trong năm 2024.

## **2. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã**

Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Ngày hội Quốc phòng toàn dân gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua của các tổ chức chính trị - xã hội.

## **3. Đề nghị khối Dân vận xã**

Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã, đoàn xã và các cơ quan có liên quan chỉ đạo các khu dân cư tổ chức các hoạt động kỷ niệm; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Ngày hội Quốc phòng toàn dân gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua của các tổ chức chính trị - xã hội.

## **4. Cán bộ văn hóa xã**

Hướng dẫn các cơ sở thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong

và sau các hoạt động kỷ niệm; tích cực thông tin, tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua, kết quả 35 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Chủ trì, thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan trên hệ thống panô, áp phích, căng treo băng rôn, tại các trục đường chính của xã.

Tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng; cuộc thi sáng tác tranh cổ động, ảnh nghệ thuật, ảnh báo chí tuyên truyền về sự kiện; cuộc thi viết “Dấu ấn Bộ đội thời bình” và cuộc thi ảnh “Chân dung người chiến sĩ”.

### **5. Công chức LĐTB xã hội**

Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND xã tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi tặng quà các đối tượng người có công và thân nhân người có công, gia đình chính sách.

Phối hợp với đoàn xã, hội cựu chiến binh tổ chức chương trình thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ.

### **6. Công an xã**

Chủ trì, phối hợp với Ban CHQS xã tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn và khu vực khi tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

### **7. Kế toán ngân sách xã**

Trên cơ sở dự toán của cơ quan được giao nhiệm vụ, tham mưu UBND xã xem xét, phân bổ nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện kế hoạch.

### **8. Ba cấp trường**

Chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân trong các nhà trường.

Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh hưởng ứng và tham gia Cuộc thi tìm hiểu về 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Phối hợp với đoàn xã, Hội Cựu chiến binh, hướng dẫn tổ chức nói chuyện truyền thống cho học sinh trong trường. Thực hiện trong năm 2024.

### **9. Hội Cựu chiến binh xã**

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân gắn với tuyên truyền kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989-06/12/2024).

Chỉ đạo tổ chức chi hội cấp xóm tích cực tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống, giao lưu với học sinh, đoàn viên, thanh niên.

### **10. Đoàn xã**

Phối hợp với Ban CHQS xã hưởng ứng tham gia Cuộc thi tìm hiểu về 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Chủ trì tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các chi đoàn các xóm tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giao lưu nói chuyện truyền thống, gặp mặt nhân chứng lịch sử cho đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn xã. Phối hợp tổ chức gặp mặt đồng viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Thực hiện trong năm 2024.

Chủ trì, phối hợp với cán bộ LĐTB xã hội tổ chức chương trình thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ. Thực hiện trong năm 2024.

### **11. Hội Văn học Nghệ thuật xã**

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài LLVT và chiến tranh cách mạng; cuộc thi sáng tác tranh cổ động, ảnh nghệ thuật, ảnh báo chí tuyên truyền về sự kiện; cuộc thi viết “Dấu ấn Bộ đội thời bình” và cuộc thi ảnh “Chân dung người chiến sĩ”. Thực hiện trong năm 2024.

### **12. Văn phòng HĐND - UBND xã**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, phối hợp để triển khai, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân theo đúng kế hoạch.

Phối hợp với các cơ quan, các xóm tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, lập thành tích chào mừng sự kiện, gắn với thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.

Phối hợp với Ban CHQS xã tham mưu UBND xã khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện các phong trào thi đua, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

### **13. Các xóm**

Trên cơ sở kế hoạch của UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm cho phù hợp. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo; tổ chức các hoạt động thăm hỏi

tặng quà, đền ơn đáp nghĩa các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024) trên địa bàn xã. Các ban, ngành đoàn thể, cơ quan, các xóm nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Ban CHQS huyện;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- 3 trường học;
- Các xóm;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phùng Văn Đăng**